
  
 
 
 

      การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งทีส่อง) เปน็พิเศษ 
    
  วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายปดิพัทธ์  สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี 
นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธาน 
การประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  (1) กระทู้ถาม         ไม่ม ี
 

   (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

   (3) รับรองรายงานการประชุม      ไม่มี 
 

   (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  
(ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว)  
   จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระ 2 โดยเริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่ชื่อร่าง คำปรารภ 
และเรียงลำดับตามมาตรา จนจบมาตรา 15 ประธานฯ เห็นว่าที่ประชุมได้ใช้เวลาพอสมควรแล้ว 
จึงสั่งปิดประชุม และดำเนินการต่อในวันนี้ 

มาตรา 16         มีการแก้ไข 
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงาน 

ในกำกับ 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 

   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากเห็นว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หรือกระทรวงดีอีเอส ถูกตรวจสอบพบการทุจริตหลายรายการ ซึ่งเห็นว่าควรรอผลการตรวจสอบ 
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โครงการต่าง ๆ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ให้ชัดเจนก่อน ทั้งนี้  มีประเด็นของ                      
กรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเห็นว่าการจัดการงบประมาณยัง 
ไม่ชัดเจน ชี้แจงเหตุผลในการจัดการงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ไม่ได้ โดยมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณ อาทิ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ ขอตัดงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดลมเฉือน ซึ่งเห็นว่าไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โครงการที่เกี่ยวกับ                   
PM 2.5 ซึ่งปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระสำคัญที่ต้องจัดการแก้ไขปัญหา แต่การจัดซื้อเครื่องมือ 
ในโครงการ Lidar PBL ระบบตรวจวัดบรรยากาศใกล้ผิวโลกและวัดฝุ่นละออง ขอใช้งบประมาณ 
การจัดซื้อเครื่องละ 18 ล้านบาท ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีการใช้ในประเทศไทยแล้วในราคาเครื่องละ  
5 ล้านบาท แต่ปัจจุบันชำรุด ไม่ได้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม เครื่อง Lidar PBL สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
สามารถผลิตได้ในราคาประมาณไม่เกินเครื่องละ 2 ล้านบาท จึงเป็นเหตุผลที่ขอปรับลดงบประมาณ 
ของโครงการนี้ นอกจากนี้ ยังสงวนความเห็นในประเด็นกระทรวงดีอีเอส มีการแสดงตัวชี้วัดไม่สะท้อน 
ความเป็นจริง เห็นได้จากดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งเห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการปราบปราม
มิจฉาชีพ อาชญากรรมออนไลน์  ซึ่ งความเป็นจริง เห็นว่ายังมีกรณีอาชญากรรมออนไลน์อยู่  
เป็นจำนวนมาก ทั้งอาชญากรรมออนไลน์ พนันออนไลน์ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวง ประชาชนยังสับสนว่าจะแจ้งหรือร้องเรียนอย่างไร จึงจะไม่ใช่การถูก
หลอกซ้ำอีก เพราะมีเพจปลอมจำนวนมากในแพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้ ขอปรับลดงบประมาณ
ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ซึ่งมีปัญหาเรื่องที่ไม่เผยแพร่ข่าวที่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 
ซึ่งการตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ มีทั้งไม่สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน  
ซึ่งบางกรณีไม่มีการระบุเหตุผล ไม่มีการติดตาม ไม่ทวงถาม จึงเห็นว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ทำงาน 
ไม่เต็มประสิทธิภาพ สมควรให้ปรับลดงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 69,565,700 บาท 
              ทั้งนี้ กระทรวงดีอีเอส มีอิทธิพลกับประชาชนในปัจจุบัน เป็นอย่างมาก ควรดูแล 
ความปลอดภัยของข้อมูลของประชาชน เพ่ือป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ ป้องกันข้อมูลของ
ประชาชนถูกโจรกรรม ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจ การใช้วิธีต่าง  ๆ ของ
มิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์
มากกว่านี้ และต้องหามาตรการในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
Digital Government DaTa ซึ่งกระทรวงดีอีเอสตั้งงบประมาณด้านความปลอดภัยไซเบอร์ไว้น้อยมาก 
ขณะที่การขอตั้งงบประมาณจำนวนมากนั้นนำไปใช้กับส่วนใดซึ่งยังไม่ชัดเจน หรืออาจถู กใช้ไม่ตรง
วัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในการขอให้กระทรวงดีอีเอส
สนับสนุนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้สนับสนุนอุตสาหกรรมธุรกิจ SME   
สร้างมูลค่าทางธุรกิจ โดยการปรับลดงบประมาณจากส่วนอื่น นำมาใช้เพ่ือพัฒนาธุรกิจ SME ให้เข้มแข็ง  
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สามารถต่อสู้กับธุรกิจรายใหญ่ซึ่งเป็นนายทุน ขณะเดียวกันจะสามารถช่วยเหลือชุมชนและประชาชน  
ในธุรกิจนี้ ให้สร้างงาน จ้างงาน กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ซึ่งจะทำให้
งบประมาณที่ได้รับไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด 
   นายสรวุฒิ   เน่ืองจำนงค์  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่สิบหก ชี้แจงว่า 
กระทรวงดีอีเอส มีหน่วยรับงบประมาณทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ในจำนวนนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่
และได้รับการจัดสรรในปีนี้ เป็นปีแรก  โดยภารกิจของกระทรวงดีอี เอสนั้นเป็นการขับเคลื่อน 
ขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล และพัฒนา 
ต่อยอดทุนมนุษย์ ซึ่งกระทรวงดีอีเอสเป็นกระทรวงเดียวที่ตนเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
ด้านการบริหาร ซึ่งพิจารณาแล้วมีการปรับลดแทบทุกหน่วยงาน เหตุผลที่ปรับลดมีหลายประการ เช่น 
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใต้ปีงบประมาณ 2567 เป้าหมายไม่สอดคล้องกับการรับหลักการ 
ในวาระที่ 1 และความไม่มีประสิทธิภาพในการตั้งงบประมาณ เป็นต้น สำหรับโครงการชำระหนี้ 
โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2559 เห็นชอบในโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย วงเงิน 20,000 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หรือเน็ตประชารัฐ จำนวน 15,000 ล้านบาท และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เข้าเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน วงเงิน  
5,000 ล้านบาท รวมเป็น 20,000 ล้านบาท ต่อมากระทรวงดีอีเอส ได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ NT เป็นผู้ดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ ครอบคลุมพื้นที่ 24,700 หมู่บ้าน ระยะเวลา
ดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2559 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561 ในลักษณะการเบิกแทนกัน  โดยใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น 9,848 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าติดตั้งโครงข่าย
และอุปกรณ์โครงการ 9,427,595,000 บาท และค่าบำรุงบริการอินเทอร์เน็ตอีกประมาณ 420 ล้านบาท  
โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบกลาง ให้ขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในส่วนนี้ 
เพ่ือเป็นการต่อขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาล 
ของรัฐ 1,671 แห่ง วงเงิน 598 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,446 ล้านบาท สำหรับในหมู่บ้าน 
ที่ไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และไม่มีการให้บริการ และยากต่อการเข้าถึง หรือหมู่บ้านชายขอบจำนวน 
3,990 หมู่บ้าน มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการ โดยใช้งบประมาณจากแผนการจัดทำ 
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม จำนวน 12,900 ล้านบาท ต่อมา ตั้งแต่ 
ปี 2562 – ปี 2565 กระทรวงดีอีเอส ยังมอบหมายให้ NT ดำเนินการเรื่องเน็ตประชารัฐ โดยการให้ 
การสนับสนุนการบริการไปพลางก่อน ทำให้มีค่าใช้จ่ายค้างชำระ จำนวน 6,390 ล้านบาท ซึ่งต่อมา 
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ทางสำนักงานปลัดกระทรวงดีอีเอส พิจารณาแล้วต้องการให้ NT ประเมินการปรับลดค่าบริการและ 
ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำไรและค่าแรงบางส่วนลง จำนวน 890 ล้านบาท
ทำให้เหลือเงินคงค้างชำระทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงดีอีเอส มีแผนการชำระ
เงิน 5 ปี ๆ ละ 1,100 ล้านบาท โดยจะขอจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีต่อไป ซึ่งในคราวประชุมของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เห็นชอบให้
โอนทรัพย์สินโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการต่อ เพ่ือให้มีการบริการ
อย่างตอ่เนื่อง โดยขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 
584 ล้านบาท ซึ่งได้มีมติเห็นชอบจากกองทุนเรียบร้อยแล้ว 
   อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความห่วงใยและท้วงติงมาในเรื่องปัญหาทาง
ดิจิทัล เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจึงยังมีปัญหาอีกมาก โดยกรรมาธิการได้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้   
ในเรื่องของความพร้อมในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลนั้น เรายังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร การกำหนด
เป้าหมายยังมีความคลาดเคลื่อน ทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งส่วนใหญ่การวัดผลสัมฤทธิ์จะมาจาก
กิจกรรมที่ดำเนินการเท่านัน้ แต่ไม่ได้วัดประสิทธิภาพหรือผลที่ประชาชนได้รับในวงกว้าง ในส่วนของเงิน 
300 ล้านบาทที่กรรมาธิการได้ปรับลดไป 15 ล้านบาท นั้น ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว  
โดยเป็นเรื่องค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค กรรมาธิการจึงปรับลดในส่วนนี้ สำหรับเรื่องของระบบ 
การตรวจวัดบรรยากาศใกล้ผิวโลกและวัดฝุ่นละอองที่มีการปรับลดนั้น เป็นการตั้งงบผูกพันใหม่ 
 ในปี 2567 และปี 2568 วงเงินรวม 127 ล้านบาท โดยปี 2567 ขอตั้งไว้ 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 
และจะผูกพันสมทบเต็มทั้งวงเงินในปี 2568 เป็นการลงทุนเพ่ือความแม่นยำในการคาดการณ์แนวโน้ม
สภาวะอากาศและฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบกับ
การดำเนินการตามภารกิจของอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการพิทักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซนผลกระทบของ
รังสี UV และการเปลี่ยนสภาพอากาศไปพร้อมกัน โดยเหตุผลในการปรับลด เนื่องจากก่อหนี้ไม่ทัน 
ทางหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในงบประมาณปีนี้จึงปรับลด
งบไป ในส่วนของการที่มีผู้หลอกลวงทางออนไลน์นั้น ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะรัฐบาลไทยเท่านั้นแต่เป็นปัญหา
ระดับโลก ทั้งการหลอกลวงให้ลงทุนก็ได้มีการรายงานไปแต่ประสิทธิภาพของการยิงโฆษณาของเฟซบุ๊ก 
มีประสิทธิภาพมากกว่าการรายงานของพวกเรา ซึ่งตรงนี้เกินอำนาจขอบเขตที่รัฐบาลไทยจะทำได้  
จึงสะท้อนให้เห็นวา่ระบบทุนนิยมที่ครอบงำไปทั่วโลกนั้นเอาชนะสิ่งที่เป็นศีลธรรมอันดี โดยบริษัทไม่ควร
แสวงหากำไรจากสิ่งเหล่านี้ จึงขอให้สมาชิกฯ ช่วยกันผลักดันสิ่งเหล่านี้เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้อง
ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ขอให้ปรับลด 
ตามที่ได้ขอปรับลดในวาระ 2  
   ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากท่ีมีการแก้ไข ด้วยคะแนน 279 เสียง 
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   มาตรา 17         มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน
ในกำกับ 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  ประเด็นการอนุรักษ์  พัฒนาบริเวณเมืองเก่าโดยเห็นด้วยกับแนวทาง 
ในการอนุรักษ์ เพ่ือให้เกิดการประโยชน์ใช้สอย ด้านการเรียนรู้ การศึกษา การท่องเที่ยว  และการสร้าง
รายได้แก่ชุมชน ซึ่งเห็นว่าการจัดการพ้ืนที่กว่า 30 พ้ืนที่ของการอนุรักษ์เมืองเก่ามีการดำเนินการไม่ถึง
ร้อยละ 10 โดยต้องให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนาบริเวณเมืองเก่าก่อน อีกทั้ง 
ยังเห็นว่าเป็นปัญหาที่จะสะท้อนความล่าช้าที่เกิดขึ้น โดยหน่วยงานอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้
โดยตรง จึงควรให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่อยู่ในท้องถิน่ หรือให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแทน 
ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า จึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานจะต้องทำให้การจัดทำงบประมาณ ท่ีพ่ีน้องประชาชน 
จะได้รับประโยชน์มากที่สุด ประเด็นการปรับลดงบประมาณของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกรมที่ตัง้ขึน้มาใหม่มีโครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์
พลังงานไฟฟ้าในภาครัฐ ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณ 25 ล้านหรือร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งกรม  
เป็นโครงการขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กรมฯ ได้รับ ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่ไม่มี  
ความจำเป็น เนื่องจากไม่มีการวางแผนหรือที่ไม่มีหารือกับหน่วยราชการอื่น ๆ หรือประสานให้รอ 
ผลการศึกษาการใช้รถไฟฟ้าเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐอื่นได้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเมื่อไม่มี  
การประสานหน่วยงานราชการอื่นจึงได้มีการจัดเช่าซื้อรถประจำปีไปแล้ว โดยไม่มีการรอ และเห็นว่า
งบประมาณที่ใช้กับโครงการนี้สูงเกินความจำเป็น การศึกษาของโครงการเป็นเรื่องทั่วไปคือการศึกษา
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะศึกษาผลกระทบจากการใช้รถที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือใช้น้ำมัน  
โดยเรื่องดังกล่าวมีหน่วยงานอื่นศึกษาแล้วจึงไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการศึกษาอีกครั้ง  
และสามารถใช้วิธีอื่น เช่น การสอบถามประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น เพ่ือขอผลการศึกษา 
มาปรับใช้ รวมทั้งการใช้งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่จำเป็น ทั้งนี้ งบประมาณ 
ที่ควรให้ความสำคัญคือเรื่องการบรรลุยุทธศาสตร์ในการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีจะเกิดโยชน์มากกว่า 
อยา่งไรก็ตาม ต้องระวังการใช้งบประมาณที่อาจจะทับซ้อนกับกรมควบคุมมลพิษด้วย 
             นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังขอปรับลดงบประมาณร้อยละ 10 โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่ตั้งงบประมาณในการประชุม 
ค่อนข้างสูง โดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณเกี่ยวกับเบี้ยประชุม 24.61 ล้านบาท ซึ่งในรายงานไม่มี  
 
 



- 6 - 

 

รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุม เมื่อย้อนไปดูรายงานประจำปี 2565 พบว่า ในการประชุม 
ใช้งบประมาณกว่า 1 แสนบาทต่อครั้งต่อวัน และเห็นว่าการใช้งบประมาณไม่จำเป็นต้องใช้เบี้ยประชุม
เกณฑ์สูงสุดในการจ่ายเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของสำนักงานปลัดกระทรว งทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของงบผูกพัน ปี 2566 - ปี 2570 แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ความรู้เรื่องไม้มีค่า 
การประมูลการก่อสร้างมูลค่า 2,044 ล้านบาท เห็นว่าเป็นการสร้างอาคารที่มีมูลค่าแพงกว่าการสร้าง
อาคารอื่น ๆ ถึง 4 เท่า ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และโปร่งใส จึงเห็น
ควรขอตัดงบประมาณร้อยละ 10 ของโครงการ ในประเด็นการดูแลพ้ืนที่ป่าและการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
เป็นภารกิจหลักของ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เกี่ยวกับโครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 874 ล้านบาท เห็นว่าเป็นงบประมาณที่มาก สอดคล้องกับภารกิจ 
ในการป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า แต่ปัญหาคือใช้งบประมาณส่วนใหญ่ไปกับการจัดซื้อครุภัณฑ์และ 
การก่อสร้าง ไม่ได้ใช้ในการดูแลพ้ืนที่ป่าเท่าที่ควร นอกจากนี้  ควรจัดสรรพ้ืนที่หรือแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ทำกินให้เกิดความเหมาะสมในการใช้พ้ืนที่ป่าร่วมกัน เป็นพ้ืนที่ทำกินให้กับประชาชนอย่างเหมาะสม 
ไม่เกิดข้อพิพาทดังเช่นที่ผ่านมา สำหรับประเด็นด้านบุคลากรของกระทรวงฯ โดยเฉพาะกรมป่าไม้  
ซึ่งเป็นกรมขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ดูแลป่า ขณะที่ประชาชนกำลังนึกถึงธรรมชาติของโลกที่กำลังสูญเสีย
ความสมดุล ทั้งนี้  การสร้างป่า ซึ่งกระทรวงฯ มีหน้าที่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมโลกในการสร้างป่า 
ให้มากที่สุด แต่กลับมีประเด็นข้อพิพาทในการใช้พ้ืนที่ป่าระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้  ควรพัฒนาและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างบุคลากรที่จะพิทักษ์ป่า ดูแลสิ่งแวดล้อมโลก และมีข้าราชการที่มีความรู้ 
เรื่องการรักษาป่าการอนุรักษ์ที่ผ่านหลักสูตรด้านการดูแลป่าไม้อย่างแท้จริง รวมไปถึงประเด็นการใช้
งบประมาณด้านไฟป่าและหมอกควัน ต้องใช้เครื่องเป่าลมในการช่วยดับไฟ แต่มีการตั้งงบประมาณ  
และมีเครื่องเป่าลม 100 เครื่อง ใช้ทั้งประทศ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ขณะที่การใช้งบประมาณสำนักงาน
ครุภัณฑ์นำไปใช้มากกว่า จึงควรใช้วิธีคิดให้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แก้ไขไฟป่าได้ให้มากขึ้น 
ประเด็นกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกิดปัญหาในการแก้ปัญหาช้างป่า การทำลายพืชผล
ทางการเกษตร ซึ่งกรมอุทยานฯ จะต้องนำเงินมาเยียวยาชดใช้ให้กับเกษตรกร แต่กลับไม่มีงบประมาณ
ในส่วนนี้ ทั้งที่กรมอุทยานฯ มีรายได้เป็นของตนเองแต่กลับของบประมาณจำนวนมาก   
                  นอกจากนี้ ยังอภิปรายให้ความเห็นในประเด็นของกรมทรัพยากรน้ำ ที่มีความผิดปกติ
ของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม มีความผิดปกติในการค่าใช้จ่ายจัดจ้าง
ซ่อมแซมระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสมกับราคาที่จัดจ้าง 
ทำให้ต้องมีการแก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดผลเสียในการบำรุงรักษา สิ้นเปลืองงบประมาณ
แผ่นดิน และเห็นว่าการใช้เครื่องมือควรมีมาตรฐานรองรับและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ 
ประเทศไทย รวมทั้งเห็นว่าไม่มีความโปร่งใสการประมูล จึงขอปรับลดและแก้ไข TOR ในการจัดจ้าง 
ครั้งต่อไป 
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นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชี้แจงว่า  
การซื้อเครื่องมือดับไฟป่านั้นจะมีการซื้อตามความจำเป็นในแต่ละปี หากปีใดเครื่องมือประเภทใดชำรุด 
หรือเจ้าหน้าที่ต้องการ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช  ก็จะจัดซื้อประเภทที่ขาด  
และในปีต่อไปก็จะจัดซื้ออีกประเภทหนึ่ง ดังนั้น ความแตกต่างในการซื้อเครื่องมือจึงแตกต่างกันไป 
สำหรับเรื่องของเงินรายได้ของกรมอุทยานฯ หรือเงินนอกประเภทนั้น กรมอุทยานฯ จะจัดเก็บจาก
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมอุทยาน นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากค่าบ้านพักที่นักท่องเที่ยวไปพัก ซึ่งในแต่ละ
ปีจะมีรายได้ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยว หากช่วงโควิดก็จะมีรายได้ไม่มาก ไม่ถึง 100 ล้ายบาท ปีใด 
มีนักท่องเที่ยวมากอาจถึง 1,000 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้าน เงินรายได้นั้นส่วนหนึ่งจะตัดร้อยละ 
5 ให้กับท้องถิ่น ส่วนที่ 2 จะให้หัวหน้าอุทยานไว้ใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10 - 15 สำหรับบำรุงบ้านพัก 
ในอุทยานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การปรับปรุงห้องพัก ส่วนที่เหลือจะส่งไปที่กองกลาง กรมอุทยานฯ จะใช้เงิน
รายได้โดยผ่านคณะกรรมการ โดยมีอธิบดีเป็นประธาน ซึ่งรายได้กรมอุทยานฯ นอกจากจะซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้านพักแล้ว ยังปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้ในการป้องกันรักษาป่า บางครั้งนำไปบำรุงป่าหรือไป 
ปลูกป่าด้วย โดยเฉลี่ยรายได้กรมอุทยานฯ ปีละ 1,000 ล้านบาทนั้น ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากอุทยาน
แห่งชาติมีจำนวนเกือบ 200 แห่ง และยังมีวนอุทยาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่กรมอุทยานฯ จะต้องดูแล 
สำหรับเรื่องของ PM 2.5 ที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวันนั้น ในปีนี้เกิดจากภาวะภัยแล้ง ปรากฏการณ์เอลนีโญ  
ฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อย ประชาชนมีการเผาพืชไร่ ทำให้เกิดหมอกควันมาก และไฟป่าส่วนหนึ่งเกิดจาก 
ในอุทยานและในป่าสงวนหรือเกิดจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเชื่อว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพยายามแก้ไขโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท่ีจะทำอย่างไรจึงจะ
ไม่ให้เกิดหมอกควัน เพราะ PM 2.5 เป็นเรื่องของส่วนรวม ทุกคนต้องช่วยกัน หากมอบหมายกระทรวงฯ 
แก้ไขปัญหาจะต้องใช้เวลานาน รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมและเร่งรัดให้ประชาชน ทุกคนช่วยกัน 
ปลูกต้นไม้ สร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้เกิดความแห้งแล้ง  ในส่วนของป่าเสื่อมโทรมที่มี 
ผู้อภิปรายว่าเหตุใดจึงไม่จัดพ้ืนที่ให้ราษฎรนั้น ในช่วงกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา มีมติคณะรัฐมนตรีหลายมติ 
และมติที่สำคัญ ๆ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 กรมป่าไม้เดิมก่อนมีการปฏิรูป
ราชการ ได้มอบพื้นที่ให้กับ ส.ป.ก. ประมาณ 40 ล้านไร่ เพ่ือทำการปฏิรูปที่ดินหรือจัดสรรให้แก่ราษฎร
ให้มีที่ทำกิน ซึ่งเราเสียพ้ืนที่ป่าสงวนไปจำนวนมหาศาล จากนั้น ยังมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
30 มิถุนายน 2541 หลังจากนั้นยังมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2557 เพ่ือผ่อนผันให้ราษฎรสามารถอยู่กับ
ป่าได้ จะเห็นได้ว่า เรามีมติสำคัญ 3 ครั้ง เสียพ้ืนที่ไปไม่ต่ำกว่า 50 ล้านไร่ วันนี้รัฐบาลก็ยังมีโครงการ 
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จึงเชื่อว่าประชาชนจะคลายความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
ท่ีดินทำกิน ส่วนเรื่องแนวเขตป่าและเรื่องที่ซับซ้อนนั้น เราพยายามแก้ไขด้วยการใช้แผนที่มาตรา 
ส่วนเดียวกัน หรือ One Map แต่วันนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะยังไม่ได้ออกเป็นกฎหมาย 
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เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการพิจารณาว่าเป็นที่ดินของหน่วยราชการใดเท่านั้น ทั้งนี้ เชื่อว่าการแก้ไข
ปัญหาที่ดินในวันนี้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างมาก สำหรับเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าท่ีมีผู้อภิปรายว่าราคา
ค่อนข้างสูงและใช้เวลาในการก่อสร้างนานนั้น พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า แต่เดิมทางกองทัพบกได้นำไม้มีค่า 
ของกลางที่กรมป่าไม้เดิมหรือกรมอุทยานฯ ยึดไว้ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี  เมื่อนำไม้ที่มีอายุมาก 
มาก่อสร้าง คุณภาพไม้จึงเสื่อมและอาจถูกพังไป ดังนั้น ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าซึ่งเป็นงานฝีมือ  
งานศิลปะ ราคาจึงสูงกว่าการใช้อิฐหรือปูนในการก่อสร้าง ส่วนคำถามที่ว่า เหตุใดการอนุรักษ์เมืองเก่า 
จึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นั้น 
ตั้งแต่มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี 2545 ได้แบ่งส่วนราชการให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมี
ภารกิจในการดูแลเมืองเก่า แต่การดูแลเมืองเก่านั้นเราไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวเมืองอย่างเดียวแต่จะดูแล 
เรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย ซึ่งมีกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นผู้ดูแลเมืองเก่า 
สำหรับปัญหาเรื่องช้างป่าที่มาทำลายพืชไร่ของราษฎรนั้น กรมอุทยานฯ ได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
ว่ากำลังหาทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรให้ช้างอิ่มและอยู่ในป่า และเชื่อว่าในอนาคตปัญหานี้จะดีขึ้น ในเรื่อง
ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปรับลดไป 13 ล้านบาทนั้น ได้ข้อมูลจาก
อธิบดีว่าได้ใช้เงินส่วนอื่นจะซื้อไปแล้วจึงขอปรับลดในชั้นอนุกรรมาธิการ 
   นอกจากนี้  ในประเด็นที่มีผู้อภิปรายว่าเหตุใดกรมอุทยานฯ จึงของบประมาณ 
หลายพันล้านเนื่องจากมีเงินรายได้อุทยานอยู่แล้ว  ขอเรียนว่ารายได้อุทยานนั้นไม่เพียงพอจึงได้ขอ
งบประมาณเพ่ือดูแลบำรุงรักษาอุทยานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากกรมอุทยานฯ จะดูแล
บ้านพักแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังต้องดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม่ให้ถูกบุกรุกและทำลายอีกด้วย สำหรับเรื่องของ
รถเจาะบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั้น ในการจัดซื้อจะจัดซื้อเป็นชุด มีตั้งแต่รถเครน  
รถหกล้อ รถสิบล้อ และรถปิคอัพ ใน 1 ชุด มีประมาณ 8 คัน ส่วนราคารถเจาะนั้นมีหลายประเภท  
ซึ่งราคาต่างกัน โดยรถเจาะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั้นต้องสั่งจากต่างประเทศ ไม่มีในประเทศ  
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่มีงานหลากหลายและจำนวนมาก 
และงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เกินความจำเป็น จึงเชื่อว่าสมาชิกฯ จะเห็นใจและไม่ปรับลดอีกต่อไป 
   นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ชี้แจงว่า สาเหตุท่ีสำนักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำผังเมืองล่าช้า เนื่องจากในคณะอนุกรรมาธิการได้สอบถาม
หน่วยงานและให้ข้อมูลว่ามีขั้นตอนในการทำงานมาก มีการรวบรวมทั้งขอบเขตหลายภาค หลายมิติ  
มีการวิเคราะห์ในเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิด
ความล่าช้าซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้ตัดลดงบประมาณในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้อยู่ที่ 4 ล้านบาท 
เนื่องจากเห็นว่าเรื่องเดิมยังไม่เกิดผลจึงขอตัดไป ส่วนในเรื่องของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 



- 9 - 

 

และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกรมใหม่นั้น โดยเฉพาะเรื่องโครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้
รถ EV วงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งสมาชิกฯ เห็นว่าแพงเกินไปนั้น ในคณะอนุกรรมาธิการได้สอบถามเรื่องนี้ 
อย่างละเอียด และสงสัยว่าเหตุใดการประเมินผลการใช้รถ EV โดยเฉพาะหน่วยงานราชการจึงมี 
ความล่าช้า และได้รับคำตอบว่า การที่ต้องมีการจ้างที่ปรึกษานั้นมีความหลากหลายมาก และเป็น
ระยะเวลาที่จำกัด อีกทั้งยังมีหน่วยงานระดับโลก ทำให้ต้องรีบประเมินผลมิฉะนั้นจะทำให้ประเทศไทย
ตกเทรนด์องค์กรสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานทั่วประเทศ  
ทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ประเภทรถ รุ่นรถ ชนิดน้ำมันที่ใช้ ระยะทางที่วิ่ง 
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความพร้อมของส่วนราชการการใช้ระบบ GPS รวมถึงการจัดตั้ง
สถานีชาร์จ และการพัฒนาเป็น Business Model สำหรับการลงทุนระยะยาว โดยรวบรวมสิ่งเหล่านี้ 
มาวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่าง ๆ โดยเมื่อคณะอนุกรรมาธิการได้รับฟังคำชี้แจงแล้วจึงไม่ได้ 
ตัดงบประมาณในส่วนนี้  สำหรับโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์  
ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ 4,028 
ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 สิ้นสุดปี 2571 มีทั้งค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ค่าควบคุม 
งานก่อสร้าง ระยะที่ 1 ค่าก่อสร้างระยะที่ 2 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยคณะอนุกรรมาธิการได้สอบถามหน่วยงานว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร ซึ่งแต่เดิมกองทัพบก 
เป็นผู้จัดทำโครงสร้างแต่เนื่องจากติดขัดสัญญาจึงโอนมาให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการ สาเหตุที่มีราคาแพงเนื่องจากเป็นงานไม้ที่ต้องแกะสลัก เป็นงาน
ละเอียด มีความประณีต และพิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นหน้าตาในการเก็บไม้มีค่าของประเทศไทย อีกทั้ง 
ค่าก่อสร้างอาคารและค่าควบคุมงานในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
และมีการดำเนินการแล้ว จึงไม่ตัดงบประมาณเนื่องจากเป็นงบผูกพัน 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 445 เสียง และเห็นชอบด้วยกับ 
การแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 284 เสียง  
 

   มาตรา 18         มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเด็นของแผนพลังงานชาติ โครงการจัดทำระบบติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัตกิารด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 - 2580 (แผนพลังงานชาต)ิ ของสำนักงาน
พัฒนานโยบายและแผนพลังงาน โดยใช้งบประมาณจ้างที่ปรึกษา 6.3 ล้านบาท ทำซอฟต์แวร์ 
Automated-MRV เพื่อประเมินผลกระทบและติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทำให้สอดคล้องกับ 
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แผนพัฒนาชาติ ทั้งนี้ แผนพลังงานชาติที่จะต้องออกมาใช้ตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งผ่านมา 2 ปีแล้วยังไม่มี 
การใช้แผนดังกล่าว แต่มีการอนุมัติจัดซื้อหรือการทำสัญญาในการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเขื่ อน 
ในประเทศลาวแล้ว และยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
มาประกอบการจัดทำแผนพลังงานชาติ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องกับแผนพลังงานชาติ 
และเมื่อยังไม่มีแผนพลังงานชาติแต่มีการซื้อพลังงานจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องจัดทำจึงขอตัดงบประมาณ 
ในการทำแผนดดังกล่าว ประเด็นที่มีผู้แปรญัตติอภิปรายให้ความเห็นว่า งบประมาณที่ได้จัดสรร  
มากกว่าครึ่งส่งไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเห็นว่าในโครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน ได้เงินไปสูงกว่า 800 ล้านบาท นำไปชดเชยราคา
ปาล์มน้ำมัน 300 กว่าล้านบาท ที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ แต่เงินที่เหลือ 400 กว่าล้านบาท นำมา
สร้างโรงไฟฟ้า เขื่อนขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าโซล่าแบบลอยน้ำ เห็นว่าไม่โปร่งใส การก่อสร้างมีราคาแพง 
เกินความเป็นจริงเมื่อเทียบกับสหภาพยุโรป อีกทั้งไม่ตรงวัตถุประสงค์ คือ ประชาชนต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและต้องจ่ายเงินเพ่ือซื้อไฟฟ้า ซึ่งเห็นว่ากระทบต่อประชาชนโดยตรง 
ขณะที่ เงินที่ได้จากการขายไฟฟ้าไปอยู่ที่ไหน ทั้งนี้  เรื่องงบประมาณที่กระทรวงพลังงานต้องขอ
งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนที่ทั้งมีกลไกอื่น เช่น กองทุนทางด้านพลังงานในการใช้
งบประมาณการจัดสร้างได้ โดยขอเสนอให้ใช้เงินจากกลไกกองทุนในการสร้างเขื่อนแทนการใช้
งบประมาณ การโอนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทั้งหมดไปอยู่ในการดูแลของ กฟภ. และยกเลิกการนำต้นทุนที่ใช้
ในการสร้างเขื่อนขนาดเล็กมาคิดรวมในค่า Ft ประเด็นนโยบายกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
โดยเห็นว่า โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน งบอุดหนุน
ทั่วไป ชดเชยส่วนต่าง การรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพ่ือผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวจัดทำมาเป็นเวลานาน และในการนำเงินไปอุดหนุนราคาให้กับเกษตรกรนั้นเป็นการแก้ไขปัญหา
ที่ปลายทาง ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรมีได้หลายช่องทางในเชิงนโยบาย เช่น การช่วยเหลือเรื่องราคา
ปุ๋ย หรือการแก้ไขกฎหมายในการช่วยเหลือเกษตรกร หรือการปรับโครงสร้าง ซึ่งไม่ต้องใช้เงินใน 
การแก้ปัญหา ประเด็นขอปรับลดร้อยละ 5 เพราะเห็นว่ามีรายได้จากรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานทั้ง 3 แห่ง 
มีรายได้มากกว่างบประมาณทั้งประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า GDP ของประเทศ ซึ่งมี 
ความเสียหายเกิดจากกรณีมีการสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมในทะเลอ่าวไทย แหล่งเอราวัณและบงกช  
ทำให้บริษัทเชฟล่อนแพ้การประมูลจึงต้องคือพ้ืนที่ให้กับรัฐ จึงมีการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการ  
รัฐบาลไทยในประเด็นข้อพิพาทค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม ซึ่งมีการออกกฎหมาย 
ในภายหลังว่าจะมีผลบังคับใช้กับกรณีนี้ ได้หรือไม่ เกิดการไม่รัดกุมของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยรัฐบาล
ปัจจุบันจะมีการแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ ซึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการจ้าง  
ที่ปรึกษาและการแก้ไขจำนวนมาก ใช้งบประมาณไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะต้องจ่าย ซึ่งเป็นความเสียหาย  
ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมากในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว  
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   นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่เจ็ด ชี้แจงว่า  
ในความเห็นที่หลากหลายที่ ได้รับจากสมาชิกฯ นั้นเป็นประโยชน์ หากคณะกรรมาธิการทราบ
รายละเอียดต่าง ๆ ก่อน ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะสามารถทำงานให้มีผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 
ในส่วนของกรรมาธิการนั้นไม่ได้มีเส้นแบ่งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน เราทำหน้าที่ในเวลาเพียง  
2 สัปดาห์ มีการประชุมทุกวัน ซักถามทุกหน่วยงานแทนสมาชิกฯ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในส่วนของ
งบประมาณของประเทศชาติ โดยทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในข้อจำกัดเรื่องของเวลาและอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการที่ไม่ได้ทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ดังนั้น กรรมาธิการจะพิจารณาในส่วนของ
งบประมาณที่มีการตั้งคำขอจากหน่วยงานและผ่านการกลั่นกรองโดยสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น  
สำหรับประเด็นที่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องของแผนปฏิบัติการพลังงานในส่วนค่าจ้างที่ปรึกษานั้น 
คณะกรรมาธิการได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงาน โดยปลัดกระทรวงฯ ว่า มีความตั้งใจประกาศใช้แผน
ประมาณเดือนกันยายน 2567 ซึ่งโครงการจ้างที่ปรึกษาสำหรับการประเมินติดตามก๊าซเรือนกระจกนั้น 
มีความจำเป็น จึงได้อนุมัติงบประมาณและต้องเร่งดำเนินการเพ่ือให้ประกาศใช้ได้ทันภายใน 
เดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ งบประมาณของกระทรวงพลังงานนั้นได้รับน้อยมากหรือน้อยที่สุดเมื่อเทียบ
กับกระทรวงอื่นเพราะกระทรวงพลังงานไม่ใช่กระทรวงที่รับงบประมาณมาเพ่ือมีภารกิจไปจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไปก่อสร้าง แต่เป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ต้องออกนโยบาย ตรวจกฎเกณฑ์ ทำงานร่วมกับ
ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า 
จะมีพลังงานที่ใช้ในราคาถูก มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  ในประเด็น ท่ีสมาชิกฯ  
ได้ตั้งข้อสังเกต แม้จะไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมาธิการ แต่ในส่วนของคณะกรรมาธิการโดยเฉพาะ 
คณะอนุกรรมาธกิารท่ีพิจารณางบประมาณกระทรวงพลังงานนั้น ได้ตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดยีวกันไปยัง
หน่วยงานเหมือนกับที่สมาชิกฯ ได้ให้ข้อสังเกต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สถานีชาร์จรถ EV หรือนโยบาย
สนับสนุนรถ EV  
   ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 278 เสียง 
 

   มาตรา 19         มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับ 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์มีการของบประมาณ 4,064 ล้านบาท ตัดไปแล้ว 38 ล้านบาท 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา จะมีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการอบรมสำหรับผู้บริหาร มีมูลค่า 17.32 ล้านบาท ในการให้ผู้บริหารมาอบรม 100 คน และ
โครงการที่  2 คือ เทศกาลส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ เวทีโลก 2024 งบประมาณที่ขอไว้ประมาณ  
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25 ล้านบาท 2 โครงการประมาณ 42 ล้านบาท เห็นว่าเป็นงบประมาณที่มากเกินความจำเป็น  
อาจจะเกิดการใช้เงินงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า มีความผิดปกติในการใช้งบประมาณ ซึ่งได้รับประโยชน์
น้อยกว่าเงินที่เสียไป ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญกับกรมการค้าภายในที่ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับ
เกษตรกร โดยเฉพาะการพยุงราคาเกษตรผลผลิตการเกษตรที่ผ่านมา ผลไม้หลายชนิดราคาตกต่ำ 
กรมการค้าภายในเป็นกลุ่มที่ต้องลงไปดูแลสินค้าการเกษตรทุกชนิด กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมการค้า
ภายในได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรับมือกับพ่อค้าคนกลาง การทำบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าเกิดมูลค่าเพิ่ม 
จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้ ขณะที่มีประเด็นในการขอปรับลด จำนวน 17 ล้านบาท เนื่องจาก
มีการขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในงบประมาณปี 2567 ซึ่งเห็นว่าเป็นประเด็นที่หารือในหลายกระทรวง 
ถึงความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ อีกทั้งยังไม่มีการหารือว่าจะจัดซื้อในรูปแบบรถไฟฟ้าหรือไม่ มีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีกรณีการใช้รถราชการผิดประเภท ซึ่งยังไม่ได้รับการชี้แจง จึงเห็นควรให้มี 
การปรับลดงบประมาณในส่วนนี้  
   นางสาวจิราพร  สินธุไพร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่สิบสี่ ชี้แจงว่า 
กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 
ที่มีภารกิจ 2 ด้านใหญ่ คือ ภารกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยภารกิจในประเทศ เช่น การดูแล
สินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร การดูแลผู้บริโภคภายใตก้ฎหมายของกระทรวง การส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการค้าทางด้านการค้าสินค้าและบริการ รวมถึงการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  
ในภารกิจด้านต่างประเทศ เช่น การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การจัดระเบียบและบริหารการนำเข้า
ส่งออก รวมทั้งการขายสินค้าด้านการเกษตรแบบรัฐต่อรัฐ ด้วยภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้บทบาทของ
กระทรวงพาณิชย์มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์  
โควิด-19 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่า
การส่งออกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของประเทศไทย โดยพบว่ารัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญ 
กับการเปิดประตูการค้าการลงทุนเป็นอย่างมาก จึงเห็นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนต่างประเทศ 
หลายครั้งเพ่ือเชิญชวนให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ 
แสวงหาโอกาสใหส้ินค้าไทยที่มีศักยภาพสามารถไปต่างประเทศได้ และในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ยังมี
การปรับวิธีคิดและแนวทางในการเชื่อมโยงตลาดไทยกับต่างประเทศ จึงจะเห็นการทำโครงการใหม่ ๆ  
ที่คิดนอกกรอบจำนวนมาก อาทิ การนำศักยภาพของไทยที่มีอยู่หลายด้านมาเผยแพร่และช่วยนำสินค้า
ท้องถิ่นไทยไปยังตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ดี  เมื่องบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าสู่  
การพิจารณาของชัน้กรรมาธิการ ทางคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ 
เห็นว่าแม้จะเป็นการจัดทำงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลและเป็นงบที่ทำตามภารกิจของหน่วยงาน  
แต่หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณแล้ว ทำให้คณะอนุกรรมาธิการเสนอปรับลด 
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ลงไป 38 ล้านบาท เนื่องจากการพิจารณาค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน ทั้งงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่นอย่างรอบคอบ รัดกุมที่สุด ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด โดยยกตัวอย่าง
โครงการที่สามารถปรับลดได้ อาทิ  งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ เรามีหลักเกณฑ์ว่าต้องเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทันสมัย เป็นสากล เข้าถึงง่าย และการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การส่งเสริม
ความรู้ตามแผนงานต้องพิจารณาความเหมาะสม ต้องประหยัด จึงเป็นที่มาของการปรับลดงบประมาณ
หลายโครงการของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงงบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวซึ่งกระทรวง
พาณิชย์มีภารกิจในส่วนของการต่างประเทศค่อนข้างมาก จึงพิจารณาให้ตั้งค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศเฉพาะกรณีที่มีพันธะกรณีขอ้ผูกพันหรือข้อตกลงกบัองค์กรหนว่ยงานระหว่างประเทศเท่านั้น 
ในส่วนของงบครุภัณฑ์นั้นได้มีการพิจารณาปรับลดตามราคามาตรฐานปัจจุบัน และหน่วยงานเองต้องมี
ความพร้อมในการดำเนินการ สำหรับเรื่องสินค้าราคาเกษตรที่สมาชิกฯ อภิปรายถึงการพยุงราคาสินค้า
ทางเกษตร ทั้งผลไม้และข้าวนั้น ในเรื่องของการจำนำข้าวได้มีการชี้แจงหลายครั้งแล้ว โดยที่ผ่านมา
หลายปีการจำนำข้าวเป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลไม่ได้หวังผลเป็นกำไรคืนมาแต่หวังผลกำไรทางอ้อม
คือเรื่องของภาษีและความสุขของพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะพ่ีน้องเกษตรกรชาวไทย เมื่อรัฐสามารถ
จัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในส่วนของงบประมาณปีงบ 2567 กระทรวง
พาณิชย์ไม่ได้มีงบประมาณในโครงการจำนำข้าว โดยรัฐบาลปัจจุบัน การตั้งงบประมาณของกระทรวง
พาณิชย์โดยเฉพาะการดูแลภาคการเกษตรโดยเฉพาะราคาสินค้าการเกษตรต่าง  ๆ ทั้งผลไม้และข้าว
กระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพราะรัฐบาลมีนโยบายในการดูแลพ่ีน้องประชาชนตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้ 
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนภาคการเกษตรให้มีผลตอบแทน
สูงสุด สำหรับเรื่องภายในประเทศนั้น กรมการค้าภายในได้มีมาตรการหลายมาตรการเพ่ือดูแลให้ราคา
สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น และการดูแลการตลาดต่าง ๆ เช่น แผนงานด้านการเกษตร ในงบปี 2567 
กรมการค้าภายในมีการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรเป็นเกษตรสร้างมูลค่า มี โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก 
ส่งเสริมตลาดอินทรีย์  โครงการ  Farm Outlet จัดทำศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน  
มีการรณรงค์ให้บริโภคผลไม้ และในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ได้มีการวางระบบโรงสี รณรงค์
การบริโภคข้าว การดูห่วงโซ่ข้าว ส่วนการส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งยังมีกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่จัดตั้ง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกร 
ทั้งระบบครอบคลุมโดยให้การช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต  สำหรับ 
การจัดการสินค้าผลไม้ในปี 2567 กระทรวงพาณิชย์มีการดำเนินการเชิงรุก โดยได้มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครฐัและเอกชนเพ่ือติดตามสถานการณ์ดา้นการผลิตตลาดผลไม้และยังร่วมกับ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกำหนดมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2567 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมผลไม้เศรษฐกิจสำคัญทุกชนิดรวม 6 มาตรการ  
25 แผนงาน 
   ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน 280 เสียง 
     

   มาตรา 20         มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้ แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในประเด็นโครงการผังพ้ืนที่เฉพาะ 
และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง ซึ่งทั้ง 2 โครงการไม่มีการชี้แจงรายละเอียดในการพัฒนาพ้ืนที่ 
ตามผังเมืองอย่างชัดเจน ไม่มีที่มาว่าจะใช้งบประมาณไปพัฒนาพ้ืนที่หรือปรับภูมิทัศน์ในส่วนใดบ้าง  
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงเป็นเอกสารและส่งมาไม่ทันในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ทั้งนี้ 
การพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองที่ผ่านมา มีการก่อสร้างและปล่อยทิ้งร้างทำให้ไม่สามารถส่งต่อให้กับ
หน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดการเพ่ิมภาระและเสี่ยงทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
จึงขอปรับลดงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้งบประมาณจะต้องใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และประเด็น
การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันและการกัดเซาะทางชายหาดและแม่น้ำ ซึ่งที่ผ่านมามีการก่อสร้าง
อย่างไม่ทนทาน ใช้งานไม่นานก็พังเสียหายแล้วก็ของบประมาณทำใหม่ ขณะเดียวกันไม่ได้มีการศึกษา 
ถึงความจำเป็นในการสร้างในแต่ละพ้ืนที่ โดยบางพ้ืนที่ไม่ต้องการสร้างเขื่อนหรือเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์
ธรรมชาติ และไม่ได้รับความเสียหายจากคลื่น ไม่จำเป็นจะต้องสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อีกทั้งควรศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเขื่อนป้องกันตลิ่งและการกัดเซาะทางชายหาดและแม่น้ำเพ่ือให้เกิดการใช้
งบประมาณที่ เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาสำคัญเร่งด่วนจึงควรนำ
งบประมาณไปใช้ในการวางแผนและการสร้างผังเมืองให้เกิดการพัฒนา โดยการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนเห็น สำหรับประเด็นของกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องพัฒนาสินค้าโอทอปท่ีของบประมาณ 
มาน้อยนั้น เห็นว่าไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้  การจัด
โครงการเพ่ืออบรมให้กับผู้ผลิตมีระยะเวลาจำกัดแต่ต้องทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ 3 ดาว ไม่ใช่ 5 ดาว จึงเห็นว่าการใช้งบของโครงการนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการศึกษา
ความต้องการของตลาด และการแสดงเอกลักษณ์ของชุนชนได้ แต่เป็นเพียงทำให้โครงการจบ 
ตามกิจกรรมที่ตั้งไว้ในการของบประมาณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนและ
พัฒนาสินค้าโอทอปอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชน นอกจากนี้  ยังอภิปรายถึงประเด็น 
ที่กระทรวงมหาดไทยควรทุ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่เป็นภาวะวิกฤต  
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โดยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยอาจถูกผู้ที่ติดยาคลุ้มคลั่งทำร้าย ทั้งนี้ หากมีผู้เสพยามากขึ้นจะทำให้ประเทศเสียกำลังคน
ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกั น 
ดำเนินการตรวจสอบดูแล บำบัดผู้เสพ ป้องกันผู้ขาย ทำให้ประเทศกลับมามีความเรียบร้อยสงบสุข 
ประชาชนมีคุณภาพ ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ขอตัดงบประมาณการจัดซื้อ
เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ดับเพลิง ในราคา 949 ล้านบาท ทั้ งนี้  เห็นถึงความจำเป็นในการดับไฟ  
การบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชน แต่การขอปรับลดในครั้งนี้คือ ตั้งใจรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อ เพราะปัจจุบันประเทศเกิดภาวะวิกฤต  
ทางเศรษฐกิจต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหา โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณาภัย 
มีเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำ ที่ผ่านมามีการใช้งาน 25 ภารกิจ เฉลี่ยบินปีละ 5 ภารกิจ ขณะที่เห็นว่าราคาที่จะ
ซื้อแพงเกินไป และมีความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อ  ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่มี  
ภารกิจหลักในการใช้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง เป็นเพียงการสนับสนุนหน่วยงานอื่น จึงขอตัดงบประมาณ
การจัดซื้อดังกล่าว  
   ประเด็นกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พบว่า 
ได้รับข้อมูลไม่สมเหตุผลกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่นำงบประมาณจำนวนมากไปใช้ในการติดตาม
บัญชีนวัตกรรมซึ่งมีความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณที่ เสียไปหรือไม่  และการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรืออาจเป็นการเอื้อมต่อผู้ขายสินค้าบัญชีนวัตกรรมที่มีผู้ขาย  
เพียงไม่กี่ราย หรือเป็นการผูกขาดให้ผู้ขายได้รับประโยชน์ เอื้อต่อการทุจริต จึงขอเสนอตัดงบประมาณ
ในส่วนนี้ สำหรับประเด็นการตั้งข้อสังเกตของกรมที่ดิน ที่ประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของ
ตนเอง ในการรังวัดเพ่ือออกโฉนด ปี 2567 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ครอบคลุม 
ทุกจังหวัด ทั้งนี้ ในการจัดรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ประชาชนต้องการท่ีอยู่อาศยัและทำมาหากินเป็นของ
ตนเองจึงควรเร่งดำเนินการ ขณะที่การเดินทางมาติดต่อกับสำนักงานที่ดินในแต่ละครั้ง ประชาชน  
อาจเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้  ในโครงการยกระดับรังวัดของเอกชนโดยใช้ภาษีของประชานใน 
การดำเนินการ ควรลดภาระค่าใช้จ่าย เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ
กรมการปกครอง เรื่องโครงการสำรวจและปรับปรุงจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวสำหรับ
บุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือสถานะบุคคลและสัญชาติ ประมาณ 9 แสนคน ซึ่งอยู่ในช่วงการพิสูจน์
สัญชาติ ซึ่งเป็นการทำงานที่มีขั้นตอนรายละเอียดซับซ้อนมาก โดยงบประมาณมีการระบุไว้ชัดเจนว่า 
เป็นงบประมาณของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ซึ่งเห็นว่าการจัดทำเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ โดยการคัดกรองตามสิทธิในเงื่อนไขต่าง ๆ เห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่วนกลางไม่ควร
เป็นผู้ดำเนินการซึ่งอาจจะเกิดการซับซ้อนในการทำงาน กรมการปกครองควรหาทางแก้ไขปัญหา 
ในการทำงานที่ซับซ้อนและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายประเด็นการตัด 
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งบประมาณฝายแกนดินซีเมนต์ ที่มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนไว้นั้น เห็นว่าเป็นงบประมาณที่ขอ
เพ่ือใช้ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ เป็นความต้องการของประชาชน เพ่ือใช้ป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่  
ลุ่มน้ำยมและมีความคงทนแข็งแรง ทั้งนี้ การตัดงบประมาณของกรรมาธกิารเสียงข้างมากให้ความเห็นว่า 
ฝายแกนดินซีเมนต์ ไม่มีความคงทน ไม่มีความจำเป็น และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ 
    นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่เก้า ชี้แจงว่า ตนได้รับ
มอบหมายให้ เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการปกครองเพ่ือพิจารณางบประมาณของ
กระทรวงมหาดไทย ในมาตรา 20 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีภารกิจครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ยึดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 เนื่องจากการพิจารณางบประมาณปีนี้เป็นการใช้งบประมาณที่ใช้ไปก่อน 
นอกจากนี้ ยังยึดข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 96 และข้อ 97 และยึดตามหลักพระราชบัญญัติการกระจาย
อำนาจอย่างเคร่งครัดในการพิจารณางบประมาณ เพ่ือแก้ ไขปัญหาให้ กับ พ่ีน้ องประชาช น  
โดยคณะอนุกรรมาธิการที่มาจากทุกพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน โดยงบประมาณ 
ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย มี 7 หน่วยงาน มีการปรับลดงบประมาณ 5 หน่วยงาน เป็นเงิน 
1,671,682,400 บาท ในส่วนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการปรับลดงบประมาณ 
1,167,132,400 บาท นอกจากนี้  ยังมีกลุ่มจังหวัด 14 หน่วยงาน มีการปรับลดงบประมาณไป  
40,244,100 บาท รัฐวิสาหกิจ เงินทุนหมุนเวียน มีการปรับลด 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ในภาพรวมของ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึง
การวิ เคราะห์ งบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งมี เม็ด เงิน  
4,283,515,600 บาท คงเหลือ 4,280,566,100 บาท ในส่วนของกรมการปกครอง งบประมาณ 
10,111,281,700 บาท โดยไม่มีการปรับลด กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณ 2,343,691,100 บาท 
มีการปรับลด 10 ล้านบาท กรมที่ดิน งบประมาณ 2,890,817,800 บาท มีการปรับลด 1 ล้านบาท
กรมการบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 4,490,789,900 บาท มีการปรับลด 143 ล้านบาท  
กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 29,648,789,600 บาท มีการปรับลด 50 ล้านบาท กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรมที่จะต้องจัดสรรงบประมาณ 2 ส่วน ส่วนแรกงบประมาณ  
623,728,200 บาท เป็นงบบุคลากร งบดำเนินงาน การจัดหาบริการภายในของกรม ไม่รวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มีการปรับลด 1,200,000 บาท ทั้งนี้ ในภาพรวมของงบประมาณ 
ของกระทรวงมหาดไทยรวม 291,535,042,000 บาท ในชั้นกรรมาธกิารและอนุกรรมาธิการได้ปรับลดไป 
1,671,682,400 บาท เหลือเงิน 289,863 ,329,600 บาท สำหรับข้อซักถามและข้อสังเกตต่าง ๆ นั้น  
ต้องขอขอบคุณ เพราะเรามีความรู้สึกเดียวกันที่ จะร่วมกันพิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วน  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและประหยัด เพ่ือให้เม็ดเงินตกอยู่ในกองคลังเพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ  
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ในส่วนประเด็นข้อห่ วงใยเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ีมี โครงการ 92 โครงการนั้ น  
ทางคณะอนุกรรมาธิการพยายามตั้งข้อสังเกตในบางเรื่อง โดยเฉพาะโครงการที่จังหวัดสงขลาที่มีปัญหา
และอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง อนุกรรมาธิการได้ท้วงติงและย้ำกับอธิบดีให้กลับไปตรวจสอบ 
ดูแลโครงการนี้ หากยังไม่แล้วเสร็จหรือมีปัญหาก็ขอให้ยับยั้งโครงการนี้ไว้เนื่องจากรอคำสั่งศาลปกครอง 
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย สำหรับความห่วงใยในส่วนของกรมพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นกรมที่มีความสำคัญ
เพราะต้องดูแลการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี หรือโครงการสำคัญที่จะเป็นโครงการ 
ที่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการกระจายงบประมาณนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนและการจัดตั้ง
องค์กรต่าง ๆ  ซึ่งจะขอให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดส่งเอกสารให้กับสมาชิกฯ ต่อไป 
   นายภราดร  ปริศนานันทกุ ล  โฆษกคณ ะกรรมาธิก ารวิสามัญ พิจารณ า 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชี้แจงว่า โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ตามผังเมืองของกรมโยธาธกิารและผังเมืองในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีไม่มีการลงรายละเอียดนั้น 
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2567 มีโครงการที่ขอดำเนินการใหม่เป็นร้อยโครงการ หากให้ทางกรมฯ  
หรือหน่วยงานราชการลงรายละเอียดและนำข้อมูลทั้งหมดมาก็จะเป็นข้อมูลมหาศาล จึงใช้คำ 
ท่ีครอบคลุมว่าปรับปรุงภูมิทัศน์ และรายละเอียดในแต่ละโครงการ แต่ละจังหวัด แต่ละพ้ืนที่นั้น 
มีความแตกต่างกัน ในบางพ้ืนที่เป็นการปรับปรุงสวนสาธารณะ บางพ้ืนที่เป็นการทำเลนจักรยาน  
บางพ้ืนที่จัดทำลู่วิ่ง วงเวียน จึงใช้คำที่ครอบคลุมในภาพรวมคือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  สำหรับ 
ที่มีผู้ยกตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีโครงการที่ของบประมาณไว้ 40 ล้านบาท แต่ดำเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จเสียทีนั้น ได้สอบถามกรมโยธาธกิารและผังเมืองไดค้ำตอบว่า โครงการนี้แบง่พ้ืนที่เป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นพ้ืนที่ของเทศบาล อีกส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนที่ของกองทัพบก ในส่วนของพ้ืนที่กองทัพบกนั้น 
อยู่ในระหว่างการส่งมอบพ้ืนที่ซึ่งใช้เวลาและขั้นตอนค่อนข้างยาวนานพอสมควรแต่ในส่วนของเทศบาล
เป็นส่วนที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งผู้รับจ้างกำลังดำเนินการอยู่  ในประเด็นที่เป็นข้อสังเกตว่าแบบที่ให้
ประชาชนดูกับสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่เหมือนกันนั้น เนื่องจากยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงไม่เหมือนกัน  
ส่วนที่มีผู้ต้องการให้ตัดงบนั้น กรรมาธิการเสียงข้างมากยังยืนยันไม่เห็นด้วย เพราะโครงการเหล่านี้ 
เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน สำหรับเรื่องเขื่อนป้องกันคลื่นนั้นได้มีการถกเถียงกันมาหลายปี  
ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย บางส่วนเห็นว่าเขื่อนที่เป็นเขื่อนแข็งในลักษณะนี้ไม่ควรทำใน
บริเวณริมชายหาดทะเลเพราะจะทำให้ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเสียหาย ในขณะที่ พ่ีน้องประชาชน 
ในพ้ืนที่มีความต้องการเพราะเมื่อมีคลื่นแล้วจะทำให้บ้านเรือนเสียหายจึงต้องการให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเข้าไปดำเนินการ ทั้งนี้ ได้สอบถามกับกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว แจ้งว่าในปีงบประมาณ 
2567 และปี 2568 ไม่มีการตั้งโครงการผูกพันใหม่ ส่วนที่มีผู้กล่าวว่ามี 6 โครงการ 29 ล้านบาท  
และขอให้กรรมาธิการตัดโครงการนี้ทิ้งไปนั้น ขอเรียนว่าเป็นโครงการผูกพันต่อเนื่องที่ผูกพันมาหลายปี 
ไม่สามารถยกเลิกโครงการได้เพราะได้มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีผู้รับจ้างแล้ว หากยกเลิกโครงการก็จะเกิด
การฟ้องร้องในอนาคตได้ 
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   ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องของการผลิตรถน้ำดื่มซึ่งกรมฯ  
ได้สั่งซื้อไว้ 120 คันนั้น ทางกรมฯ ได้ชี้แจงว่าใช้ประชากร 500,000 คน ต่อรถ 1 คัน และกระจายไป 
ท่ัวภูมิภาคเพราะเห็นว่าในปีที่กำลังจะถึงนี้ รวมถึงในปีถัดไปสถานการณ์ภัยแล้งกำลังจะรุนแรงมากขึ้น 
ทางกรมฯ มีหน้าที่ช่วยพ่ีน้องประชาชนบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้
และได้มีการใช้ประโยชน์ไปแล้ว ในส่วนของคนขับรถที่สมาชิกฯ เห็นว่าไม่เพียงพอนั้น ทางกรมฯ แจ้งว่า
ได้จ้างคนขับรถทุกประเภท ไม่สามารถจ้างคนขับรถประจำคันใดคันหนึ่ง โดยได้จ้างคนไว้จำนวนหนึ่ง
แล้วให้หมุนเวียนกันขับรถทุกคันที่มีอยู่ในกรมฯ สำหรับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นั้น ในชั้นอนุกรรมาธิการ
ได้ตัด 142,350,000 บาท แต่ในชั้นกรรมาธิการ กรมฯ ได้อุทธรณ์ กรรมาธิการเสียงข้างมากจึงเห็นว่า 
มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเฮลิคอปเตอร์เพ่ิมอีก 1 ลำ และใช้งบประมาณ 142 ล้านบาท กรรมาธิการ
เสียงข้างมากจึงมีมติเห็นชอบให้คืนงบประมาณในส่วนนี้ให้กับกรมฯ   
   นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชี้แจงว่า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ
ให้ชี้แจงในประเด็นฝายแกนดินซีเมนต์ งบประมาณ 1,255 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเรื่องนี้มีข้อถกเถียง 
ในคณะกรรมาธิการมากที่สุดในการตัดงบ 1,255 ล้านบาท ที่จะทำฝายกว่า 3,000 แห่ง เนื่องจาก 
เป็นฝายที่ไม่ได้ผ่านการรับรองทางวิชาการจากหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะเป็น
มาตรฐานของหน่วยงานทั่วไป และเป็นฝายที่มีขนาดใหญ่  ความยาวประมาณ 50 - 60 เมตร  
เป็นฝายกลางน้ำท่ีใช้ในลำน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งมีความเร่งรีบอย่างผิดสังเกตในการเลือกตำแหน่งที่จะ 
ทำฝายโดยได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี มีการเขียนแบบ มีการประมาณราคาภายใน 12 วันเท่านั้น 
ตลอดจนเห็นว่ามีการแทรกแซงกระบวนการพิจารณา ไม่มีใบอนุญาตมาแสดงต่อคณะกรรมาธิการ  
มีการโฆษณาเกินจริงเรื่องการกักเก็บน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตร เนื่องจากฝายไม่ได้มีไว้เพ่ือกักเก็บน้ำ 
แต่เป็นการยกระดับน้ำในระบบชลประทานที่จะนำน้ำเข้าไปในพืชสวนไร่นา อีกทั้งหากเก็บน้ำที่ต้นน้ำ
โดยไม่คำนึงถึงท้ายน้ำก็จะทำให้ท้ายน้ำไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภค จึงเห็นควรให้ตัดงบในส่วนนี้  
ซึ่งหน่วยงานยอมรับในเหตุผลที่ตัดงบโดยไม่มีการอุทธรณ์ 
   นายจุลพันธ์   อมรวิวัฒ น์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่สอง ชี้แจงว่า ยืนยัน
การปรับลดในส่วนของฝายแกนดินซี เมนต์  โดยฝ่ายที่ ไม่ เห็ นด้ วยก็ เป็นหน้ าที่ อันชอบของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความคุ้มค่า ทั้งนี้ 
ยืนยันว่ารัฐบาลยังเห็นความสำคัญ และด้วยกลไกของรัฐบาลเรายังมีช่องทางในการเดินหน้าโครงการที่ 
เป็นประโยชน์เช่นนี้ในอีกหลายรูปแบบ รวมถึงงบประมาณในปีถัด ๆ ไปซึ่งจะสามารถเกิดประโยชน์กับ 
พ่ีน้องประชาชนอย่างแน่นอน โดยยืนยันว่า รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแน่นอน และไม่ให้เกิด 
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสมาชิกฯ สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 
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   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 427 เสียง และเห็นชอบด้วย 
กับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 270 เสียง 
 

   มาตรา 21         มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับ 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การปรับลดงบประมาณกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมขออนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพันซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว โดยงบประมาณก่อสร้างเรื่อนจำในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์จังหวัด
ยโสธร และจังหวัดชัยนาท 3 โครงการรวมกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ขอปรับลดร้อยละ 50  
เพราะการก่อสร้างไม่สอดรับกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ผู้ต้องหาคดีอาญา ถ้ายังไม่ถึงที่สิ้นสุดจะปฏิบัติ
กับผู้ต้องหาไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ต้องหาคดอีาญายังตอ้งเข้าไปอยู่กบัผู้ตอ้งหาคดถีึงท่ีสิ้นสุดแล้ว จึงควรแยก
ผู้ต้องหาคดียังไม่สิ้นสุดออกจากกัน ส่วนประเด็นกรมราชทัณฑ์ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง คืนคนดี 
สู่สังคม โดยใช้งบประมาณกว่า 18 ล้านบาท เห็นว่าจากการชี้แจงยังมีงบประมาณส่วนที่หายไปกว่า  
5 ล้านบาท ซึ่งจำนวนงบประมาณดังกล่าวจะไม่สามารถทำให้โครงการฯ มีประสิทธิภาพได้ และเห็นว่า
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมไม่ได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวเท่าที่ควร 
เนื้อหาบางอย่างไม่มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ หรือไม่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพหลังการปล่อยตัว 
เช่น การทำอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้ต้องขังไม่สามารถทำได้ทุกคน เพราะไม่มีที่ดินในการทำกิน
กับอาชีพนี้ อีกทั้งการออกแบบหลักสูตรไม่สอดรับกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าว  
อาจไม่เกิดประโยชน์เมื่อเทียบกับงบประมาณที่เสียไป อย่างไรก็ตาม  การไม่มีอาชีพรองรับหลัง 
การปล่อยตัวอาจทำให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำอีก และประเด็นเรื่องงบพ้ืนฐานในการจัดสรร
งบประมาณ เป้าหมายจำนวนนักโทษของหน่วยงานสูงเกินจริง โดยจะตั้งงบประมาณไว้ สูงกว่าจำนวน
นักโทษจริงทุกปี แต่งบไม่เคยเพียงพอต่อต้นทุนการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ เห็นว่าเป็นปัญหา
การบริหารจัดการภายในด้านสาธารณูปโภคท่ีไม่เหมาะสมจึงขอปรับลดดังกล่าว สำหรับประเด็นของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เหตุผลที่ปรับลดคือในส่วนการผลิตวารสาร และการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของกรมฯ ซึ่งนำไปใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เห็นว่า
ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเรง่ดว่นและมีการตัง้งบประมาณที่สูงกวา่ราคาท้องตลาด จึงไม่เหมาะสมกับการใช้งบปีนี้ 
นอกจากนี้ ประเด็นของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีก่อสร้างที่สถานพินิจที่จังหวัดชุมพร  
ตั้งงบ 499 ล้านบาท ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2561 ทำคำของบประมาณในปีนี้  7 ล้านกว่าบาท จึงตั้ง
ข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงปรับลดงบลงทุนผูกพันจนถึงปี 2568 ซึ่งเป็นการไม่สอดคล้องในการจัดตั้ง
งบประมาณ  
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   นายสรวุฒิ   เน่ืองจำนงค์  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่สิบหก ชี้แจงว่า  
ในประเด็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่คณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหารและคณะกรรมาธิการพิจารณา  
มี 3 หน่วยรับ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการปรับลดทั้งจำนวน เนื่องจากที่จังหวัด
อุบลราชธานีมีปัญหา เกิดข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กับกรมที่ดินจึงไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้สร้าง
อาคารบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานีได้ ในส่วนที่ดินสิ่งปลูกสร้างของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่สมาชิกฯ กล่าวถึง คืออาคารที่จังหวัดชุมพร ซึ่งกรรมาธิการเห็นว่า มีความจำเป็นแต่การผูกพัน
งบประมาณในระยะยาวต้องคำนึงถึงการเบิกจ่ายที่ล่าช้า และมีปัญหาค่อนข้างมากในการควบคุมงาน จึง
คิดว่าเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดและคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณนี้
จึงปรับลดไป 7,452,000 บาท ในส่วนของกรมราชทัณฑ์มีการปรับลดอาคารสิ่งปลูกสร้างของเรือนจำ
กลางจังหวัดลำปาง 1 แห่ง 41 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ 37 ล้านบาท เนื่องจาก 
การดำเนินงานนั้นล่าช้ากว่าที่กำหนดและเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณปีนี้ จึงปรับลด 4 รายการ  
3 หน่วยรับงบประมาณ ทั้งนี้ จากที่สมาชิกฯ ได้มีความห่วงใยภารกิจของกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะ
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมราชทัณฑ์ มีข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ เช่น ค่าสาธารณูปโภคท่ีสูงขึ้น 
ทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เฉพาะกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น ดังนั้น กรรมาธิการจึงมีการพูดคุยว่า 
จะสามารถใช้พลังงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เพราะค่าสาธารณูปโภคเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีส่วนใดที่หน่วยรับงบประมาณสามารถประหยัดได้ ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้
เพ่ือลดการขอรับงบประมาณของประเทศก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำ ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์เป็นตัวอย่างหนึ่ง 
ที่ในปี 2566 มีการขอจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประมาณ 588 ล้านบาท  
ปีนี้สูงขึ้นประมาณ 737 ล้านบาท ในขณะที่การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการมีผลการใช้งบประมาณ
พลางก่อนในปี 2566 ประมาณ 392 ล้านบาท ถือว่าการเบิกจ่ายนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายจึงไม่ได้ 
มีการปรับลดในส่วนนี้ 
   สำหรับกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน มีการใช้งบพลางก่อนในส่วนตา่ง ๆ ดังนั้น
เมื่อมีการตั้งเป้าหมายไว้แล้วจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกรมพินิจฯ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่ เป็นเงาตามตัว  เป็นค่าใช้จ่ายต่อวัน  และเกิดขึ้นในสถานพินิจทั่วประเทศไทย 
หลายร้อยแห่ง และกระทบกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนจำนวนมาก ส่วนกรมราชทัณฑ์ก็เช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายลงทุนมีน้อยมาก นอกจากนี้ ในเรื่องของการเทียบราคาคุรุภัณฑ์
โดยเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้น มีครุภัณฑ์มาตรฐานซึ่งมีหลักการในการพิจารณาว่ามาตรฐานนั้น 
ตรงกับปีใก ก็จะใช้ปีปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีการเทียบราคาและปรับราคาให้ถูกต้อง ในส่วน 
ของครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน หากหน่วยรับงบประมาณไม่เคยมีการซื้อภายใน 2 - 3 ปี ก็จะใช้ใบเสนอ
ราคาตามหลักเกณฑ์คืออย่างน้อย 3 ราย และมาเปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ โดยยืนยันว่า 
มติของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมตามเดิม  
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   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 422  เสียง และเห็นชอบด้วย 
กับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 272 เสียง 
 

   มาตรา 22         มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับ 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเด็นการบริหารจัดการกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ซึ่งจัดการอบรมสัมมนาบ่อยครั้ง ให้ความสำคัญกับการอบรม อาทิ โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ 
โครงการแรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ โดยควรจัดการด้านสัญญาจ้างให้กับแรงงานมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมา
แรงงานมีความรู้ในด้านนี้น้อยจนกลายเป็นผู้ถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง หรือการทำงานในต่างประเทศ     
ถูกปลอมสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้แรงงานถูกเอาเปรียบและมองว่าในบางภารกิจอาจทับซ้อน 
กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ในด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงต้องการให้ทบทวน
และปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างแท้จริง และประเด็นในการดูแลแรงงานที่ได้รับ
ค่าจ้างขั้นต่ำที่ไม่เป็นธรรม เช่น แรงงานทำงานเพ่ิมขึ้น ควรได้รับค่าแรงตามความเป็นจริง เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันและเพ่ือความยุติธรรมของแรงงาน ส่วนประเด็นปรับลด
งบประมาณในส่วนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาตใต้ โครงการพัฒนา
ทักษะตามศักยภาพพ้ืนที่และแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาตินั้น เห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณที่มากเกินความจำเป็น เห็นได้จากชื่อโครงการและ
แผนงาน เป็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ สถานการณ์ปัจจุบันเกิดความเสี่ยงมากขึ้นหรือมีวิกฤต
การเสี่ยงตกงาน จึงควรมีการปรับแผนหรือปรับโครงการให้สอดคล้อง ไม่ควรใช้แผนงานเดิมมาขอ
งบประมาณ อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ตกงานมากขึ้น จะควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แรงงานมีประสิทธิภาพ
เกิดการสร้างงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งสมาชิกฯ ให้ข้อสังเกตในเรื่อง
ของผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยใช้งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ด้านแรงงานว่ามี
ความคุ้มค่าหรือไม่ เพราะแทบทุกโครงการมีตัวชี้วัดที่ใกล้ เคียงกันทั้งที่มีการพัฒนาแรงงานที่มี
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน จึงเป็นการตั้งงบประมาณที่ไม่สมเหตุผล และขอให้ตัดงบประมาณในส่วนนี้   
   นางสาวขั ต ติ ย า   สวั สดิ ผล  โฆษกคณ ะกรรมาธิก ารวิ ส ามัญ พิ จารณ า 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้อง 
ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงานได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพ่ือให้
สำนักงานฯ มีสถานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับกองที่สามารถขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ 
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ด้านแรงงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและนโยบายเร่งด่วน 
ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์  
ด้านแรงงานเพ่ือให้การดำเนินงานตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามและตรวจสอบแรงงานกลุ่มเสี่ยง 
ต่อการถูกนำไปค้ามนุษย์ หรือถูกบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติ
ร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเพ่ือการส่งต่อและเข้าร่วมการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
กระทรวงแรงงานขึ้น โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จำนวน 13 คน และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเพื่อให้สามารถคัดกรองผู้ที่อาจ
เป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  รวมถึงการส่งต่อคดี 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชี้แจงการดำเนินงานเพ่ือให้
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 76 จังหวัด ในปีงบประมาณ 2567 ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับ 
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน
การค้ามนุษย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติวงเงิน 5.41 ล้านบาท
และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงาน 5.2 ล้านบาท โดยเป็น
โครงการใหม่ของปี 2567 รวม 10.63 ล้านบาท ในส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 
นอกระบบโดยเครือข่ายทางชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนและสมัครสมาชิกกองทุน เราได้ดำเนินการเพ่ือ
พัฒนากลไกและกระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนและหมู่บ้าน โดยมีครู ก และครู ข เป็นต้นแบบ
ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นเครือข่ายแรงงานอิสระในระดับหมู่บ้านและชุมชนในการสร้างความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามกฎหมาย การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ประชาชน 
ไปขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบและสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนเพ่ือให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่   
และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในทุกมิติต่อไป 
   กรณีการจ้างงานผู้พิการในหน่วยงานรัฐนั้น ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้มีจำนวน 
คนพิการที่นายจ้างหรอืเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวน
เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการจำเป็นต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
รับคนพิการที่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่คนพิการ 
ทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของ 100 คน หากเกิน 50 คน ต้องรับคนพิการเพ่ิมอีก 1 คน  
และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงาน 
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ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เร่งรัดให้ดำเนินการจ้างงานคนพิการ
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วนภายในปี 2566 และรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี  
ต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอ นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ปรับปรุงสูตร
การคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและได้มีการดำเนินงานกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน 10 จังหวัด 
ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการบริการโรงแรมและที่พัก  และมีการกำหนดประชุม
คณะกรรมการค่าจ้างในวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  
เพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน 10 จังหวัด หากคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบให้กำหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน 10 จังหวัด ทางสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างจะจัดทำประกาศและเสนอให้
คณะรัฐมนตรี พิจารณาในวันที่  2 หรือวันที่  9 เมษายน 2567 เพ่ือรับทราบและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใช้ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ต่อไป 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 416 เสียง และเห็นชอบด้วยกับ 
การแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 271 เสียง 
 

   มาตรา 23        มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การขอปรับลดงบประมาณเนื่องจากเห็นว่าโครงการศูนย์คุณธรรมและ              
โครงการนวัตกรรมระบบคุณธรรมไทย เป็นโครงการที่มีเนื้อหาการเปรียบเทียบว่ามีคุณธรรมในระดับใด
ของแต่ละช่วงอายุ โดยใช้การวัดจากการตอบคำถามเพ่ือตอบการชี้วัดคุณธรรม ใช้งบประมาณ  
11 ล้านบาท และมีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและหน่วยงาน รวมถึงโครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรม
ของสังคมไทยท่ีเป็นการออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์ในมิติคุณธรรม ซึ่งโครงการต่าง ๆ นั้นเห็นด้วย 
ในหลักการว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมด้านคุณธรรมที่ดีแต่ยังเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 
ที่ไม่คุ้มค่า ส่วนประเด็นของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ขอใช้งบประมาณเป็นสัญญาผูกพัน  
ในการก่อสร้างอาคาร การเก็บอุปกรณ์เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทานใน 8 จังหวัด  
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนมาก โดยเห็นว่าสามารถเช่าพ้ืนที่อาคารแทนการก่อสร้าง
อาคารได้ นอกจากนี้  ยังใช้อาคารของกระทรวงฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 
ในการจัดเก็บอุปกรณ์ ดังนั้น เพ่ือเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าจึงขอปรับลดใช้งบประมาณลง 
ร้อยละ 10 นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้อภิปรายในประเด็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เห็นควรกระจาย
อำนาจให้ท้องถิ่นได้จัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในแต่ละชุมชน ให้ท้องถิ่นได้มีองค์ความรู้  
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ในการจัดการท่องเที่ยวได้เอง โดยกระทรวงฯ เป็นเพียงพ่ีเลี้ยงในการสนับสนุน เพ่ือการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง สำหรับในประเด็นการผลักดันการใช้ 
SOFT POWER ในการส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าไทย รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ ส่งผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยขอปรับลดงบประมาณร้อยละ 3 กับโครงการ 
ที่ไม่ได้สนับสนุน SOFT POWER และไม่ควรใช้งบประมาณไปเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมากจนเกินไป 
ในส่วนประเด็นของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในแผนงานพ้ืนฐานโครงการตระหนักรู้เรื่องเกมส์และส่งเสริม
เครือข่ายระหว่างประเทศ เห็นว่าเป็นโครงการฯ ที่ต่อยอดวัฒนธรรมไทยไปสู่ระดับสากลผ่านเกมส์ได้  
อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่เยาวชนได้อีกด้วย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเกมส์และวัฒนธรรม
ไทยสามารถเชื่อมต่อกันได้ เพียงแต่ยังไม่เห็นความชัดเจนในรายละเอียดหรือแผนงานของการจัดทำ
โครงการดังกล่าว จึงขอปรับลดงบประมาณร้อยละ 1 
   นายพัฒนา  สัพโส กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชี้แจงว่า มาตรานี้มีหน่วยรับงบประมาณ 9 หน่วยงาน 
ตั้งงบประมาณมาทั้งสิ้น 4,346,749,500 บาท ในชั้นกรรมาธิการได้ปรับลดทั้งสิ้น 18,120,800 บาท  
โดยสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปรับลด 2,875,800 บาท กรมศาสนา ปรับลด 2,500,000 บาท  
กรมศิลปากร ปรับลด 1,500,000 บาท กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปรับลด 10 บาทถ้วน สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ไม่มีการปรับลด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปรับลด 1,245,000 บาท ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ไม่มีการปรับลด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ไม่มีการปรับลด  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่มีการปรับลด สำหรับข้อซักถามเรื่องโครงการนวัตกรรมระบบ
พฤติกรรมไทยและต้นแบบด้านคุณธรรมนั้น ในชั้นกรรมาธิการได้มีการพิจารณาซึ่งมีกรอบระยะเวลา
ค่อนข้างสั้นแต่ก็สนับสนุนแนวคิดเพราะเป็นโครงการที่ดี ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอปรับลดในภาพรวม 
เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของกรอบระยะเวลา จึงขอฝากไปยังกระทรวงวัฒนธรรมถึงโครงการ 
ท่ีกรรมาธิการได้สงวนความเหน็และเป็นส่ิงที่จะเกิดประโยชน์ในปีงบประมาณ 2568 ก็ฝากทางกระทรวง
วัฒนธรรมพิจารณาด้วย ในเรื่องค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบงานพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทานของกองงานราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งในชั้นอนุกรรมาธิการได้มีการซักถาม 
ในประเด็นนี้ ว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งว่า ในรอบ 3 ปี   
มีหมายรับสั่ งจากสำนักพระราชวังกว่า 30,000 หมาย ถือว่าค่อนข้างมากและมีความจำเป็น  
โดยแผนก่อสร้างได้ตั้งผูกพันไว้ปี 2567 ถึงปี 2570 และเหตุผลที่กระทรวงวัฒนธรรมต้องก่อสร้างอาคาร
พิธีการศพทั่วประเทศเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบภารกิจเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานพิธีการศพตามหลักเกณฑ์สำนักพระราชวัง  อาทิ  กรณีน้ ำหลวงพระราชทาน 
เพลิงพระราชทาน พร้อมเครื่องเกียรติยศ ประกอบศพ ได้แก่ หีบศพพระราชทาน หีบเชิงชาย หีบลาย 
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ก้านแย่ง หีบทองลายสลัก หีบทองทึบ และโกศพระราชทาน โกศโถ โกศแปดเหลี่ยม ดังนั้น เพ่ือให้ 
การดำเนินงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาสถานที่เพ่ือ
ก่อสร้างอาคารสำนักงานและเครื่องเกียรติยศประกอบศพของพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเพื่อรองรับ
จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและใช้จัดเก็บวัสดุคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
เพ่ือปฏิบัติงานสนองพระบรมราโชบายของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์  
ให้พสกนิกรชาวไทยสามารถไดร้ับเกยีรตยิศอย่างเท่าเทียมและทั่วถงึทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้ง 
เกิดความมุ่งมั่นในการทำคุณประโยชน์และสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศสืบไป และที่สำคัญคือ 
ทางกระทรวงฯ แจ้งว่า ได้จ่ายค่าเช่าตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท ดังนั้น เพ่ือประโยชน์กับเงินภาษี
ของพ่ีน้องประชาชน หากมีการก่อสร้างอาคารพิธีการศพจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการเช่า  
   นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมต้องตั้งงบประมาณที่สนับสนุนงานศิลปะและศิลปิน 
คนไทยซึ่งในส่วนตัวมีความเห็นด้วยแต่ในชั้นกรรมาธิการได้มีการเสนอให้หน่วยรับคำของบประมาณ 
ปรับลดในภาพรวม ทั้งนี้  ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการได้ทำหน้าที่ตามกรอบและอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการและให้ความสำคัญกับความจำเป็นของหน่วยงานที่ทำคำของบประมาณมา 
ทั้ง 9 หน่วยงาน และขอยืนยันตัวเลขการปรับลด 18,120,800 บาท โดยไม่กระทบกับประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 411 เสียง และเห็นชอบด้วยกับ 
การแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 281 เสียง 
 

   มาตรา 24        มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ 
   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
   กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคนพัฒนาชาติ เรียนดีมีความสุข
อย่างแท้จริง ขอปรับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียนของเด็ก พบว่า 
ไม่ตรงกับทีโออาร์ แต่ต้องดำเนินไปก่อนเพราะจำเป็นต้องให้เด็กได้เรียนหนังสือ ซึ่งการอนุมัติ
งบประมาณกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป เป็นอำนาจของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องศึกษาให้รอบคอบ ควรพิจารณา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เงินที่ได้ใช้เกิดความคุ้มค่า และให้เด็กได้ใช้หนังสือที่มีคุณภาพ จึงขอปรับลด   
2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการตั้งงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น คือ ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ  
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โดยเห็นว่าอัตราค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปประชุมต่างประเทศเป็นการใช้งบประมาณ 
ที่มากและหมดไปกับค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยจะตั้งไว้ที่ 30,000 บาท ทุกโครงการ และต้องซื้อบัตร
โดยสารกับสายการบินไทยเท่านั้น จึงเห็นว่าเป็นการผูกขาดและไม่ได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
นอกจากนี้ ขอตัดงบประมาณจากโครงการที่ทำให้ครูออกนอกห้องเรียนคือ โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษา พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง  ๆ รวมไปถึงการจัดทำรายงาน 
ประเมินผล ตอบตัวชี้วัด ซึ่งทำให้เป็นการเพ่ิมภาระของครู จึงขอตัดงบที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ครูมีเวลา 
ในการสอนน้อยลง นอกจากนี้  สมาชิกฯ ผู้ขอแปรญัตติได้อภิปรายในประเด็นความสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการว่า เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศ หากไม่พัฒนาระบบการศึกษาอย่างจริงจัง 
ประเทศจะไม่เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เยาวชนต้องได้เข้ารับการศึกษาและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญทัดเทียมนานาชาติ จากการพิจารณางบประมาณที่ผ่านมานั้นถูกปรับลดลงมาก จึงเห็นว่า 
เป็นการปรับลดที่เหลื่อมล้ำ เห็นได้จากโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่มีการพัฒนาหรือความเจริญที่แตกต่างกัน 
ทั้งด้านบุคลากร สถานที่  อุปกรณ์การศึกษา ขอปรับเพ่ิมรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 10 และอภิปราย 
ในประเด็นการศึกษาของการอาชีวศึกษาซึ่งมีส่วนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม 
เป็นอย่างมาก และไม่เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่การอาชีวศึกษา รวมถึงการปรับลดครุภัณฑ์การศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาให้  
การอาชีวศึกษาสร้างสรรค์เทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี 
   นายเอกราช  ช่างเหลา กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชี้แจงว่า ประเด็นการพิมพ์
หนังสือแบบเรียนของ สกสค. ท่ีได้มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยตั้งข้อสังเกตนั้น จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ตามที่กรรมาธิการทราบ ทำให้ปีนี้ยังไม่สามารถพิมพ์หนังสือได้ ไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาในเดือนธันวาคม
ก็จะมีการพิมพ์หนังสือ มีการประกวดราคา ทำรายการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้ถือว่าช้ามากซึ่งอาจกระทบกับการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในบางส่วน 
สำหรับเรื่องบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศที่เป็นราคาเดียวกันทั้งหมดนั้น อาจเป็น
การนำกรอบของสำนักงบประมาณมาตั้งในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในการจัดซื้อนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่า ราคาไม่แพง โดยชั้นประหยัดเพียง 12,000 บาท เอเชียตะวันออก  
ไป - กลับ 25,000 บาทยุโรป ไป - กลับชั้นประหยัด 60,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายตามจริง ส่วนที่มี
สมาชิกฯ ห่วงใยในเรื่องนักการภารโรงและหลายโครงการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ 
จากสาเหตุที่ข้าราชการครูไปอยู่เวรในช่วงกลางวันและมีผู้ไม่หวังดีไปทำร้ายร่างกายนั้น จากกรณี 
ที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และในวันนั้นก็ได้ประกาศ
ไม่ให้ข้าราชการครูไปอยู่ เวร และขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังของบกลางเพ่ือเป็นค่าจ้าง 
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นักการภารโรงให้ครบทุกโรงเรียนที่ขาดแคลน ส่วนประเด็น ท่ีสมาชิกฯ ได้ตั้ งข้อสังเกตและ 
ให้ข้ อ เสนอแนะนั้ น  คณะกรรมาธิการ เห็นถึ งความสำคัญ  และได้บรรจุ ไว้ ในข้อสั งเกตของ
คณะกรรมาธิการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอยืนยันการปรับลดของกระทรวงศึกษาธิการตามมติของ
กรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 406  เสียง และเห็นชอบด้วยกับ 
การแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 267 เสียง 
 

   มาตรา 25        มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  
กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  

ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเด็นกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ปรับลดโดยตัดงบประมาณการก่อสร้างอาคาร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 73 ล้านบาท และตัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอื่น ๆ 
อีกหลายโรงพยาบาล รวมถึงโครงการพัฒนาด้านระบบข้อมูลการสาธารณสุขอีกหลายโครงการ  
โดยเห็นว่าการตัดงบประมาณในส่วนนี้ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุข อีกทั้งสมาชิกฯ ยังได้
อภิปรายปรับลดร้อยละ 5 ในส่วนของการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในพืชผักที่นำเข้าจากต่างประเทศ 
ท่ียังไม่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยนำเข้าพืชผักจากประเทศจีนเป็นจำนวนนับล้านตัน องค์การ
อาหารและยา หรือ อย. ที่ทำได้เพียงการสุ่มตรวจ ยังไม่มีการพัฒนาการตรวจสารปนเปื้อนอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ หากต้องรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน
เป็นประจำก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรค อาทิ โรคมะเร็ง และเกิดการสูญเสียของประชากรในชาติ 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดซี่งกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นศูนย์กลาง  
ในการริเริ่มแก้ปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างจริงจัง ซึ่งกระทรวงฯ ต้องทำงานบูรณาการ
กับหน่วยงานอื่นเพ่ือให้เป้าหมายการดูแลสุขภาพประชาชนดีขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งการใช้เทคโนโลยี
มาร่วมพัฒนาให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   นายพัฒนา  สัพโส กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ชี้แจงว่า งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข  

48,982,586,700 บาท ปรับลดในชั้นกรรมาธิการ 130,150,000 บาท ซึ่งมีหน่วยรับงบประมาณ  
10 กว่าหน่วยรับงบประมาณ โดยเรื่องสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ และคณะกรรมาธิการได้ความสำคัญ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานโรงพยาบาลนั้นกรรมาธิการไม่ได้มีการปรับลด ในประเด็นที่สมาชิกฯ  
กล่าวว่ามี การปรับ ไป  70 - 80 ล้ านบาทนั้ น  ความจริ งแล้ ว เป็นการปรับ เลื่ อน งวด  โดยใน 
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คณะอนุกรรมาธิการได้ให้หน่วยรับงบประมาณไปพิจารณาว่าจะปรับลดในส่วนใด สำหรับการจัด
นิทรรศการ Expo นั้นเป็นภารกิจที่ได้รบัมอบหมายมาจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นงบประมาณเดิมตั้งแต่
ปี 2566 ส่วนเรื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศรีธญัญานั้น ทางหน่วยงานจัดซื้อไม่ทัน 
จึงยินดีปรับลดงบประมาณของตนเอง สำหรับการปรับลดของกรมอนามัย 4 ล้านบาท ประกอบด้วย 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 500,000 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,500,000 บาทนั้น ขอชี้แจงว่า ครุภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ได้ใช้เงินบำรุงในการจัดซื้อแล้ว และมีระยะเวลาในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่จำกัด  
ทางหน่วยงานจึงขอปรับลดออกไปก่อน ทั้งนี้ ยืนยันการปรับลดงบประมาณวงเงิน 130,150,000 บาท 
โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 395  เสียง และเห็นชอบด้วยกับ  
การแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 263 เสียง 
 

   มาตรา 26        มีการแก้ไข 
   งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 
กรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ  

ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เห็นควรตัดงบประมาณที่ใช้ในการอบรมสัมมนา ซึ่งมีจำนวนมากถึงร้อยละ 90 
โดยนำผู้ประกอบการออกจากสถานประกอบการมาอบรมนอกพ้ืนที่ ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์น้อยกว่า 
การส่งพ่ีเลี้ยงไปยังสถานประกอบการ เพ่ือช่วยดูแลสนับสนุนตามความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจ
แต่ละประเภท นอกจากนี้ ในเรื่องการจัดทำเหมืองแร่ ซึ่งมีประชาชนยื่นข้อร้องเรียนมาว่าไม่มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเห็นว่าการจะทำเหมืองแร่นั้นมีทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่วนใหญ่
ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลเสีย ผู้ประกอบการหรือนายทุนได้ประโยชน์กับการทำเหมืองแร่ ซึ่งกระทรวง ฯ 
ควรมีการจัดการให้เกิดความเท่าเทียมให้กับทุกฝ่าย สำหรับประเด็นการเตรียมพร้อมการใช้พลังงาน
สะอาด และการแข่งขันด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม  
ต้องคำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเตรียมการรองรับการจัดการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เรียบร้อย ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  ยังต้องเตรียมความพร้อม
รับมือในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชน และระงับเหตุได้  
อย่างทันท่วงที 

นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่เจ็ด  ชี้แจงว่า  
เรื่องการชดเชยราคาอ้อยสดนั้นต้องมีเงิน โดยเงินมา 2 รูปแบบ คือ หากไม่ใช้งบกลางก็ต้องเพ่ิมราคา
น้ำตาลในประเทศ ซึ่งการตัดสินใจเพ่ิมราคาน้ำตาลไม่ใช่เฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าเดียว 
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ในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีทั้งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ โรงงาน และเกษตรกร 
ที่ประชุมด้วย ทั้งนี้ หากสามารถเพ่ิมราคาน้ำตาลได้จะสามารถเก็บเงินเข้ากองทุนและไม่ต้องเป็นภาระ
กับภาษีของประชาชน สามารถนำเงินส่วนนี้ไปชดเชยในส่วนของการตัดอ้อยสดได้ สำหรับเรื่องของ 
การอบรมสัมมนา ก.พ.ร. นั้น ก.พ.ร.รับงบประมาณน้อยมาก โดยการรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ 
การดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศนั้นน้อยมาก ในมุมกลับกันคิดว่าการที่จะปรับลดงบประมาณ 
จริง ๆ แล้วควรเพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้และให้ข้าราชการรับรู้มากขึ้น สามารถออกไปเผยแพร่องค์
ความรู้ให้แก่พ่ีน้องประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการได้มากขึ้นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
ในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้น ภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีน้อยลง มีการแยกงาน
บางส่วนไปอยู่กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ และในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจนั้นมีกองทุนอยู่ด้วย 
โดยภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคือการออกไปพัฒนา ทั้งเรื่ององค์ความรู้ ประสิทธิภาพ
การตลาดต่าง ๆ กับกลุ่มผู้ประกอบการและพัฒนาสินค้าต้นแบบ สำหรับการที่จะคำนวณว่าใช้เงินต้นทุน
ในการพัฒนาผู้ประกอบการต่อหัวเท่าไรนั้น อาจเป็นมุมที่ทำใหบิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน 
ก้อนนี้ เราได้รับการยืนยันจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าเงินทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ 
หรือสินค้าต้นแบบนั้นจะเพ่ิมมูลค่าทั้งหมด 7,000 กว่าล้านบาท ดังนั้น จึงต้องการให้สมาชิกฯ ได้มอง 
ในมุมนี้ ไม่มองแต่ค่าใช้จ่ายรายหัว แต่มองถึงมูลค่าที่จะเพ่ิมขึ้นจากการทำหน้าที่ของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 395  เสียง และเห็นชอบด้วยกับ 
การแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 262 เสียง 
   ก่อนปิดประชุม ประธานฯ แจ้งว่า ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 จะมีการลงชื่อ 
เป็นองค์ประชุมเช่นเดิมในเวลา 09.00 น. โดยที่จุดลงชื่อจะมีแผ่นทองให้สมาชิกฯ จารึกชื่อเพ่ือเป็น 
สิริมงคล ซึ่งจะนำแผ่นทองนี้ไปหลอมรวมในพิธีเททองหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 เพื่อนำมาประดิษฐาน
ด้านหน้าอาคารรัฐสภา โดยจะทำพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา  
เป็นต้นไป ณ ช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จฯ มาเป็นองค์ประธาน จากนั้น 
ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 01.04 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 01.04 นาฬิกา 
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